



# GULF พื้นฐานธุรกิจสุดแกร่ง

■ ปี 64 ลุยจ่ายไฟ IPP 2,500 MW ■ จ่อเซ็นงาน O&M มอเตอร์เวย์



รัฐพล  
ชินลัมจิตต์

นิวส์ คอนเน็กซ์ – GULF คอนเฟิร์มพื้นฐานแข็งแกร่ง เดินหน้าจ่ายไฟฟ้า IPP 2,500 เมกะวัตต์ ในปี 64 เล็งลงทุนโรงไฟฟ้าก๊าซในเวียดนาม 6,000 เมกะวัตต์ ขณะที่โครงการ O&M มอเตอร์เวย์ คาดลงนามปลายปีนี้

นายรัฐพล ชินลัมจิตต์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการด้าน ความยั่งยืนและบริหารความเสี่ยง บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF  
[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## SPVI ลุ้นไอโฟน 12 ดันงบ Q4/63 ปิด รับอานิสงส์ 5G

นิวส์ คอนเน็กซ์ – SPVI คาดไอโฟน 12 เข้าไทยภายในสิ้นปีนี้ หนุนงบไตรมาส 4/63 ทบสถิติ ส่วนผลงานทั้งปี 63 ทรงตัว แต่มอง ผลงานปี 64 มีปัจจัยบวกจากการเดินหน้า สัญญา 5G

นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส พีวี ไอ จำกัด (มหาชน) หรือ SPVI เปิดเผยว่า ในช่วงไตรมาส 4/63 ต้องรอดิตตาม การเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ของ Iphone 12 ในประเทศไทย ซึ่งคาดว่าจะเข้ามาทันในปีนี้  
[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

## RBF เล็งเปิดตัวโปรดักส์ใหม่ ผลงานพุ่งแรง-กำไรเข้า 11.50 บ.



สุรนาถ  
กิตติรัตนเดชะ

นิวส์ คอนเน็กซ์ – RBF เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ รุกขายสินค้าพีชสมุนไพรร่วงช่วยเพิ่มช่องทาง รายได้ปี 64 ขณะที่ผลงานปี 63 มั่นใจโตตามแผน หลังมีออเดอร์ทั้งในประเทศ-ต่างประเทศ เข้าเพียบ

นายสุรนาถ กิตติรัตนเดชะ ประธานเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ RBF เปิดเผยว่า

บริษัทได้จัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่คือ บริษัท อาร์ บี เจ จำกัด เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจในการ จำหน่ายสินค้าพีชสมุนไพรร่วงที่ร่วมพัฒนา โดยการใช้  
[อ่านต่อหน้า 2 >](#)

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

**APM แสดงความยินดีกับ PRAPAT...** นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท ไปรแมนเนจเม้นท์ จำกัด (APM) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน นำทีมผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสืบพงศ์ เกตุณูดี รองประธานกรรมการ บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ PRAPAT ในพิธีเปิดการซื้อขาย หลักทรัพย์ PRAPAT เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เมื่อเร็ว ๆ นี้





## GULF

เปิดเผยว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัท จะเติบโตต่อเนื่องทุกปีจากการขยายลงทุน เนื่องจาก จะมีการทยอยจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ IPP จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตรวม 5,000 เมกะวัตต์ (MW)

โดยแบ่งเป็นโรงไฟฟ้า GSRC จ.ชลบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิต 2,500 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า GPD จ.ระยอง กำลังการผลิต 2,500 เมกะวัตต์ ซึ่งในปี 64 จะทยอย COD โรงไฟฟ้า GSRC จ.ชลบุรี จำนวน 1,250 เมกะวัตต์ และที่เหลืออีก 1,250 เมกะวัตต์ COD ในปี 65 ขณะที่โรงไฟฟ้า GPD จ.ระยอง กำลังการผลิต 2,500 เมกะวัตต์

ทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบปี 66-67

นอกจากนี้ บริษัทยังอยู่ระหว่างศึกษาลงทุน โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ประเทศเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตรวม 6,000 เมกะวัตต์ คาดใช้ เงินลงทุนราว 1 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเมกะวัตต์ รวมทั้งเสนอแผนจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว LNG เพื่อป้อนโรงไฟฟ้าด้วย คาดว่าจะได้ข้อสรุปการลงทุน ในปี 64

ขณะที่บริษัทยังมีแผนขยายการลงทุน ไปยังธุรกิจอื่นๆเพิ่มเติม ซึ่งภายในปี 63 คาดว่า จะสามารถลงนามในสัญญาโครงการติดตั้ง ระบบบริการจัดเก็บค่าผ่านทางและบำรุงรักษา (O&M) โครงการมอเตอร์เวย์สายบางปะอิน- นครราชสีมา M6 ระยะทาง 196 กิโลเมตร (กม.) และสายบางใหญ่-กาญจนบุรี M9 ระยะทาง 96 กม. ●

## RBF

นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง

ทั้งนี้ RBF จะถือหุ้น 51% และ บริษัท บีเจ ฟู้ดกรุ๊ป จำกัด ถือหุ้น 24% โดยแหล่งเงินทุนที่เข้า มาจากเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท เบื้องต้นสินค้า พิษขมสมุนไพรดังกล่าวนี้จะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ ของบริษัท โดยจะเริ่มดำเนินการขายและรับรั ายได้เข้ามาตั้งแต่ปี 64 ส่วนในปีนี้จะเป็นการ จัดเตรียมระบบต่างๆทั้งไลน์การผลิต และการ รับสินค้าสมุนไพรจากเกษตรกร

สำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปีนี้ มันใจจะเติบโตได้มากกว่าปีก่อนตามแผนที่วางไว้ พร้อมทั้งรักษำัตรกำไรรักษาต้น (Gross profit margin) ให้ไม่ให้อ่ต่ำกว่าระดับ 40% ซึ่งในปัจจุบันนี้



ทุกโรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ดำเนินกำลังผลิตตามปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และยังมีคำสั่งซื้อจากลูกค้ารายเดิมและรายใหม่ เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเ็ง (ประเทศไทย) ระบุว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานของ RBF ในไตรมาส 4/63

มีโอกาทำจุดสูงสุดของปี เนื่องจากได้อานิสงส์ จากการแข่งขันในตลาด Functional drink ที่รุนแรงขึ้น ซึ่งผู้เล่นในตลาดส่วนใหญ่ใช้ ผลิตภัณฑ์ของ RBF รวมทั้งยอดขายในประเทศ จากธุรกิจอาหารจะฟื้นแ่งตัวขึ้นจากไตรมาส ก่อนตามภาคบริโภค จึงแนะนำ "ซื้อ" ราคา เป้าหมาย 11.50 บาท ●

## SPVI

ซึ่งหากเป็นไปตามที่บริษัทคาดการณ์ไว้ จะส่งผลให้ ผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/63 จะทำสถิติสูงสุด

ขณะที่แนวโน้มผลการดำเนินงานในช่วง ไตรมาส 3/63 คาดว่าจะอยู่ในระดับทรงตัว เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่มีความ ชัดเจน ประกอบกับสถานการณ์ทางการเมือง ยังไม่แน่นอน ส่งผลให้กระทบต่อกำลังซื้อ ทำใ้ คาดว่าผลงานทั้งปีจะยังทรงตัวหรือใกล้เคียง กับปีก่อนที่บริษัทมีรายได้อยู่ที่ 3,609.91 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 75.70 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังได้รับอานิสงส์ จากการเรียนออนไลน์ในยุควิถี New Normal ซึ่งนักศึกษาต้องซื้อ ipad หรือ notebook เพื่อ ใช้ในการเรียนมากขึ้น รวมถึงในช่วงที่ผ่านมา บริษัทเปิดสาขา U-Store ในมหาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมาแล้ว ซึ่งสาขาที่ 20 และ ครบกำหนดตามแผน จากปีก่อนมีสาขา U-Store ที่ 13 สาขา

สำหรับผลงานในปี 64 คาดว่าเรื่องของ เทคโนโลยีระบบ 5G น่าจะส่งผลเชิงบวก เนื่องจากผู้บริโภคมีความต้องการใช้เทคโนโลยี จากมาตรการ work from home มากขึ้น ●



ดร.สรรัตนา  
วารุณานโกศล



# ออมสินออกสินเชื่อใหม่“SMEs มีที่ มีเงิน”

นิวัศ คอนเน็คท์ - ออมสิน ปฏิวัติวงการ  
ออกสินเชื่อใหม่“SMEs มีที่ มีเงิน” ปลดล็อก  
สภาพคล่องให้ผู้ประกอบการ ไม่ต้องหันพึ่ง  
ชายฝาก

นายวิทย์ รัตนกร ผู้อำนวยการธนาคาร  
ออมสิน เปิดเผยว่าช่วงที่ผ่านมาธนาคารฯได้ออก  
มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนเพราะ  
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19  
อย่างต่อเนื่อง โดยออกสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษต่างๆ  
ที่เน้นช่วยเหลือและเพิ่มสภาพคล่องทาง  
การเงินให้ประชาชน และผู้ประกอบการรายย่อย  
ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อช่วยกลุ่มฐานราก หรือ  
Soft Loan ช่วยเหลือ SMEs กลุ่มท่องเที่ยว  
กลุ่มธุรกิจประมง รวมไปถึง SMEs ทั่วไปที่ได้รับความ  
เดือดร้อนจากผลกระทบครั้งนี้

อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประกอบการ SMEs  
จำนวนมาก ที่ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ  
ภายใต้ความยากลำบาก แต่ยังไม่สามารถกู้เงิน  
จากสถาบันการเงินตามมาตรการก่อนหน้านี้ได้  
จึงจำเป็นต้องหันไปพึ่งการกู้ยืมระบบรูปแบบต่างๆ  
โดยเฉพาะวิธีการ“ชายฝากที่ดิน”ทำให้ผู้ประกอบการ  
ต้องเผชิญการถูกเอาเปรียบด้วยดอกเบี้ย



เงินกู้ที่สูง วงเงินกู้ต่ำกว่าราคาประเมิน และ  
ความเป็นไปได้สูงที่จะต้องสูญเสียที่ดินอย่าง  
ไม่เป็นธรรม

ดังนั้น เพื่อเป็นการปลดล็อกให้ SMEs ได้มี  
ทางเลือกท่ามกลางวิกฤติฐานแรงครั้งนี้ ธนาคาร  
ออมสินจึงออกสินเชื่อใหม่ นั่นคือ “**สินเชื่อ  
SMEs มีที่ มีเงิน**” ที่มีแนวคิดในการเป็นตัวเลือก  
ที่ยืดหยุ่นแก่ผู้ประกอบการ ให้บุคคลธรรมดา  
และนิติบุคคลที่เป็น SMEs สามารถใช้โฉนด  
ที่ดินมาเป็นหลักประกันการกู้เงิน วงเงินกู้สูงสุด  
50 ล้านบาท เพื่อนำเงินไปเสริมสภาพคล่องให้กับ

กิจการ หรือนำไปไถ่ถอนจากสัญญาชายฝากที่ทำให้  
โดยธนาคารจะพิจารณาให้กู้ได้สูงถึง 70%  
ของราคาประเมินที่ดินของราชการ ไม่พิจารณา  
ภาระผู้กู้และไม่วิเคราะห์รายได้ คิดอัตราดอกเบี้ย  
5.99% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา และผู้กู้สามารถ  
นำเงินต้นมาไถ่ถอนที่ดินคืนได้เมื่อพร้อม ภายใน  
ระยะเวลา 3 ปี

สำหรับ“**สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน**” วงเงิน  
โครงการ 10,000 ล้านบาท เริ่มเปิดให้บริการ  
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่30 มิถุนายน2564  
หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

## ภาพข่าว



**เปิดบริการ e-Withholding Tax ช่วยลดต้นทุนธุรกิจ**  
ดร.พิพัฒน์พงศ์ เป็ชยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และ  
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมเปิดตัวบริการ  
e-Withholding Tax บริการใหม่ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการจัดการภาษี  
หัก ณ ที่จ่าย ในที่เดียวครบ จบทุกขั้นตอน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนการ  
จัดการเอกสาร ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ  
ธุรกิจในยุคนี้

## PTG นำเยี่ยมชมโครงการปาล์มคอมเพล็กซ์

นายรังสรรค์ พวงปราง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีจี  
เอ็นเนอจี้ จำกัด (มหาชน) หรือ PTG นำคณะนักวิเคราะห์การเงินจาก  
โบรกเกอร์ชั้นนำหลายแห่ง เยี่ยมชม บริษัท พีทีจี กรีน คอมเพล็กซ์ จำกัด  
หรือ PPPGC “โครงการอุตสาหกรรมปาล์มครบวงจรแห่งแรกของ  
ประเทศไทย” (โครงการปาล์มคอมเพล็กซ์) ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจ Non-oil  
ของ PTG ณ บริษัทฯ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

